

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน การศึกษาเพื่อกลับมาบริสุทธิ์นี้ง่ายกว่าการศึกษาอื่นทั้งหมด เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุสามารถศึกษาได้ทุกคน ลูกเพียงแค่อ่าน 84 ชาติเกิดของลูก
- คำถาม:** ลูกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ควรฝึกฝนอะไร?
- คำตอบ:** ลูกแต่ละคนควรฝึกฝนการถ่ายทอดความรู้นี้ เพราะลูกเป็นลูกๆ ของมูร์ลีดาร์ หากลูกไม่ถ่ายทอดความรู้นี้ ลูกก็ไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ให้ความรู้กับใครบางคนต่อไปเรื่อยๆ และปากของลูกจะเปิดขึ้น (ลูกจะได้รับความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้) ลูกแต่ละคนต้องกลายเป็นครูเช่นเดียวกับพ่อ ลูกต้องสอนผู้อื่นในสิ่งที่ลูกศึกษามา เด็กเล็กๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษานี้ด้วยเช่นกัน พวกเขามีสิทธิ์ที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดด้วย

โอมชานติ การเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดของชีพบบาจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้า ลูกกำลังบอกผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างไร? ลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่นในลักษณะที่พ่ออธิบายแก่ลูก ไม่ใช่บาบอบาต้องสอนคนอื่นเหมือนกับที่ท่านสอนลูก ลูกรู้ว่าท่านกำลังสอนลูกผ่านร่างกายนี้ ลูกต้องเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาอย่างแน่นอน ลูกกล่าวถึงชื่อของชีวาด้วยเช่นกัน ท่านเป็นผู้ไม่มีตัวตน ท่านถูกเรียกว่าชีวา ผู้คนเหล่านั้นพูดว่า ชีวาอยู่เหนือวงจรของการเกิดและการตาย ดังนั้นลูกจะสามารถฉลองวันเกิดของท่านได้อย่างไร? ลูกเข้าใจว่าลูกเฉลิมฉลองมาในลักษณะที่แตกต่างไปอย่างไร และลูกจะยังคงเฉลิมฉลองต่อไปอย่างไร ดังนั้นลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ให้แก่พวกเขา พ่อมาและรับการคำจูนของร่างกายนี้ ท่านจำเป็นต้องใช้ปากเพื่อพูดอย่างแน่นอน และเหตุนี้เองปากของว้าวจึงได้รับการยกย่อง นี่เป็นความลับบางสิ่งที่คุณต้องเข้าใจว่าชีพบบา ลูกเข้าใจว่า พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเราแล้ว จากท่านเท่านั้นที่เราได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา ชาวบารัตมีมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน ไม่มีคนอื่นมีสิ่งนี้ บารัตถูกเรียกว่าดินแดนแห่งสัจจะและพ่อก็ถูกเรียกว่าสัจจะด้วยเช่นกัน ลูกควรอธิบายสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตามบางคนก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้ได้รวดเร็วเหมือนผู้อื่น ที่นี้ทั้งโยคะและการศึกษาสามารถหลุดลอยไปได้ง่ายดายมาก ในจำนวนนี้ โยคะหลุดลื่นมากกว่าการศึกษา ความรู้อยู่คงอยู่ในสติปัญญาแต่การจดจำระลึกถึงลูกล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ลูกใช้ 84 ชาติเกิดยังคงอยู่ในสติปัญญาของลูก ผู้ที่มีความรู้ก็คือผู้ที่สติปัญญาของเขาสามารถเข้าใจได้ว่าเพียงผู้ที่มาในอันดับแรกเท่านั้นที่จะใช้ 84 ชาติเกิด ลักษณะมีและนารายณ์กล่าวได้ว่าเป็นเทพองค์แรกและสูงส่งที่สุด เรื่องราวของการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ก็เป็นที่รู้จักกันดีด้วยเช่นกัน ในหลายสถานที่ในวันพฤหัสบดีเต็มดวง พวกเขาอ่านเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังศึกษากับبابาถึงวิธีการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นนารายณ์ นี่คือการศึกษานี้ที่จะกลับมาบริสุทธิ์ นี่เป็นการศึกษาที่ง่ายดายที่สุดของการศึกษาทั้งหมด ลูกเพียงต้องเข้าใจวงจรของ 84 ชาติเกิด การศึกษานี้เหมือนกันสำหรับทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กเล็กๆ มีสิทธิ์ได้รับการศึกษานี้ด้วย มีเวลามากมายสำหรับพ่อแม่ของพวกเขาที่จะยังคงสอนพวกเขาต่อไปทีละน้อย เด็กๆ ต้องได้รับการสอนให้จดจำระลึกถึงชีพบบา พ่อของดวงวิญญาณแตกต่างจากพ่อของร่างกาย ดวงวิญญาณคือลูกๆ ที่ไม่มีตัวตนและพ่อก็ไม่มีตัวตนด้วย สติปัญญาของลูกๆ รู้ว่าชีพบบาที่ไม่มีตัวตนเป็นพ่อของลูกและท่านมีขนาดเล็กมาก ลูกต้องจดจำสิ่งนี้อย่างดี ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ เราดวงวิญญาณมีขนาดเล็กมากเท่ากับจุด ไม่ใช่เมื่อลูกขึ้นไปลูกจะดูใหญ่ขึ้น และเมื่อลูกลงมาลูกจะดูเล็กลง ไม่เลย ลูกเป็นจุดเสมอ เมื่อลูกขึ้นไปเบื้องบนจะเหมือนราวกับว่าลูกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะลูกเป็นจุด ลูกจะสามารถมองเห็นจุดได้อย่างไร? ลูกๆ ต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้น ดวงวิญญาณนั้นมาที่นี้จากเบื้องบนเพื่อเล่นบทบาทของมันผ่านร่างกาย ดวงวิญญาณจะไม่มีขนาดลดลงหรือเพิ่มขึ้น อวัยวะทางร่างกายของพวกเขาในตอนแรกมีขนาดเล็กและแล้วพวกเขาก็เติบโตใหญ่ขึ้น เวลาที่ลูกต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ผู้อื่นในวิธีที่ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านั้น ลูกจะสอนความรู้นี้ในวิธีที่ลูกได้ศึกษามาอย่างแน่นอนตามลำดับกันไป ลูกทั้งหมดต้องกลายเป็นครูและสอนความรู้นี้ให้กับทุกคนอย่างแน่นอน พ่อมีความรู้ทั้งหมด ท่านเป็นดวงวิญญาณสูงสุดที่มีขนาดเล็กมาก ท่านอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดเสมอ ท่านมาที่นี้เพียงครั้งเดียวในยุคบรรจบพบกัน เมื่อผู้คนกลับมาไม่มีความสุขอย่างมาก พวกเขาเรียกร้องหาพ่อ: บาบามาโปรดมาและทำให้เรามีความสุข! เวลาที่ลูกๆ เข้าใจว่าลูกเฝ้าแต่ร้องเรียกหา: บาบามาโปรดมาและพาเราไปจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ไปสู่โลกใหม่ที่บริสุทธิ์และมีความสุขในยุคทอง โปรดแสดงหนทางแก่เราเพื่อไปที่นั่น เมื่อท่านมาเท่านั้นที่ท่านสามารถแสดงหนทางแก่ลูกได้ ท่านมาเมื่อโลกต้องได้รับเปลี่ยนแปลง นี่เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากที่สุดที่จะเข้าใจ จดบันทึกสิ่งที่بابาอธิบายในแต่ละวัน เพื่อที่ลูกจะสามารถอธิบายได้ในลักษณะ

เดียวกัน โดยการฝึกฝนเช่นนี้ปากของลูกจะเปิดออก (ลูกจะมีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้) ลูกเป็นลูกๆของมุสลิม ดาร์และดังนั้นลูกต้องกลายเป็นมุสลิมดาร์อย่างแน่นอน ด้วยการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นในลักษณะนี้ ลูกจะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงในโลกใหม่ การศึกษาอื่น ๆ มีไว้สำหรับที่นี่ (โลกนี้) การศึกษานี้สำหรับโลกใหม่ในอนาคตที่จะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ ก็เลสทั้งทำให้ทำให้ทุกคนมีความสุขไม่คงอยู่ที่นั่น ที่นี่ลูกอยู่ในอาณาจักรของราวันซึ่งเป็นอาณาจักรต่างแดน ลูกคือผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของลูกในตอนต้น ลูกจะเรียกอาณาจักรนั้นว่าโลกใหม่ และแล้วบาร์ตก็ถูกเรียกว่าโลกเก่า มีการกล่าววาทกรรมอยู่ในโลกใหม่ ลูกจะไม่พูดว่าผู้คนในศาสนาอิสลามและชาวพุทธอยู่ในโลกใหม่ ไม่เลย เวลานั้นอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าพ่อกับแม่และปลุกลูกๆให้ตื่น นั่นเป็นบทบาทของท่านในละคร ท่านมาเพื่อเปลี่ยนบาร์ตไปเป็นสวรรค์ บาร์ตแผ่นดินแรกที่ลูกเรียกว่าสวรรค์ ช่วงอายุของบาร์ตมีขีดจำกัด การพูดว่าเป็นช่วงเวลาหลายแสนปีทำให้มันไม่มีขีดจำกัด สิ่งที่เป็นเวลาหลายแสนปีไม่สามารถจดจำได้ด้วยสติปัญญาของใคร บาร์ตเคยใหม่ ลูกจะพูดว่าเวลานี้บาร์ตเก่าแล้ว บาร์ตจะกลายเป็นโลกใหม่อีกครั้ง ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นนายของโลกใหม่ พ่อแนะนำลูกดวงวิญญาณให้จดจำท่านเพื่อที่ลูกจะกลับมาใหม่และบริสุทธิ์ และลูกจะได้รับร่างใหม่ด้วยเช่นกัน ลูกดวงวิญญาณและร่างกายของลูกจะกลับมาสดปรธานอย่างสิ้นเชิง ลูกได้รับอาณาจักรเพื่อความสุขเท่านั้น ละครนี้ลูกกำหนดไว้แล้วว่าคงอยู่ตลอดไป มีความสุขและความสงบในโลกใหม่ ไม่มีพายุ ฯลฯ ที่นั่น ในโลกแห่งความสงบที่ไม่มีขีดจำกัด ทุกคนมีความสุข ที่นั่นเพราะไม่มีความสงบ ทุกคนจึงไม่สงบ ทุกคนในยุคทองมีความสุข นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ การละเล่นนี้ลูกกำหนดไว้แล้วว่าคงอยู่ตลอดไป นี่คือเรื่องที่ไม่มีความจำกัด วิศวกรรมและนักกฎหมาย ฯลฯ ที่การศึกษาอื่น ๆ มีขีดจำกัด สติปัญญาของลูกเวลานี้มีความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและอธิบายความลับของละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ลูกไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ดำเนินต่อไปอย่างไร เวลานั้นลูกเข้าใจแล้วว่ายุคทองและยุคเงินผ่านไปอย่างไร และเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพในช่วงเวลานั้นอย่างไร ในยุคเงินเป็นอาณาจักรของราม ศาสนาอื่นๆทั้งหมดมาในภายหลัง ลูกรู้เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด เช่น อิสลาม พุทธ คริสต์ ฯลฯ ทั้งหมดมาหลังจาก 2,500 ปี ยุคเหล็กใช้เวลาจนถึง 1,250 ปี ทุกสิ่งมีการคำนวณ ไม่ใช่ว่าโลกจะคงอยู่เป็นเวลา 2,500 ปี ไม่เลย อัจชะ มีใครที่อยู่ที่นี่อีกไหม? ลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ก่อนที่พวกเขาจะมา (ศาสนาต่างๆ) เหล่าเทพเคยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน พวกเขาที่เคยเป็นมนุษย์เช่นกัน แต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง สุริยวงศ์และจันทรวงศ์คงอยู่เป็นเวลา 2500 ปี คนอื่นมาในช่วงครึ่งหลังของวงจร ไม่มีใครอื่นสามารถนับเวลาได้มากกว่า มีสี่ส่วนคือ เต็ม, สามในสี่, ครึ่งหนึ่ง และหนึ่งในสี่ส่วน มันถูกแบ่งออกเท่าๆกัน เหล่าเทพคงอยู่ในช่วงครึ่งแรกของวงจร กล่าวกันว่าเป็นอาณาจักรสุริยวงศ์ในยุคทอง และเป็นอาณาจักรจันทรวงศ์ของรามในยุคเงิน ลูกสามารถพิสูจน์ว่าผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นของยุคทองมีช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุด วงจรคือ 5,000 ปี แต่ผู้คนก็ยังพูดถึง 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ พวกเขาพูดว่าวงจรนี้คงอยู่เป็นเวลาแสนปีด้วยเช่นกัน ไม่มีใครสามารถยอมรับสิ่งนั้นได้ ประชากรโลกไม่สามารถมีขนาดใหญ่ได้เท่านั้น ดังนั้นพ่อนั่งที่นี่และอธิบาย: ทั้งหมดนี้เป็นความไม่รู้ ในขณะที่ นี่คือความรู้ ความรู้นี้มาจากไหน ไม่มีใครรู้อะไรเช่นนี้เช่นกัน เพียงพ่อผู้เดียวคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านคือผู้ที่ให้ความรู้ที่ผ่านปากนี้ พวกเขาพูดถึง “ปากของวัว” สิ่งนี้กล่าวถึงลูกทั้งหมดที่ถูกนำมาเลี้ยงดูผ่านแม่ซึ่งก็คือวัวนี้ เป็นสิ่งที่ย่างมากที่จะอธิบายเรื่องเล็กน้อยนี้ หากลูกอธิบายเพียงวันเดียวและแล้วหยุด สติปัญญาของพวกเขาก็จะกลับมาซ่องแวงในเรื่องอื่นๆ เด็กนักเรียนจะเรียนเพียงแค่วันเดียวหรือพวกเขาจะเรียนเป็นประจำ? ความรู้นี้ไม่สามารถเรียนได้เพียงในวันเดียว พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกและดังนั้นการศึกษาที่ท่านสอนก็ต้องไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน ท่านให้อาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก อาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นคงอยู่ในบาร์ต ลักษณะและนารายณ์ปกครองอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัดนั้น ไม่มีใครแม้แต่จะฝันถึงสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แม้แต่จะถามว่าพวกเขาประกาศสิทธิในอาณาจักรของพวกเขาอย่างไร เพราะพวกเขาเป็นดวงวิญญาณโยคี พวกเขา มีความบริสุทธิ์มาก และดังนั้นช่วงอายุขัยของพวกเขาจึงยืนยาว เราก็คือโยคีด้วย แต่และแล้วในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด เราต้องกลายเป็นผู้ที่ซ่องแวงในความทุกข์ในประสาทสัมผัสอย่างแน่นอน ผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหม่ด้วย พวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าเทพบุตรและเทพธิดา ไม่มีใครอื่นที่ใช้ 84 ชาติเกิดจะไปที่นี่ก่อนพวกเขา ผู้ที่ปกครองในตอนเริ่มต้นของยุคทองคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด และแล้วผู้อื่นลงมาตามลำดับกันไป ลูกดวงวิญญาณกลายเป็นเทพและแล้วนักรบเมือองศาของลูกลดลงมาเรื่อยๆ ได้รับการจดจำว่าผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชากลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา ลูกเปลี่ยนจากสดปรธานไปเป็นดโมประธาน ในขณะที่ใช้ชาติเกิดใหม่ลูกก็ลงมา แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ย่างมากต่อการจดจำ มายาก็เป็นเช่นนั้นที่เธอทำให้ลูกลืมทุกสิ่ง ลูกสามารถรวบรวมประเด็นของความรู้ทั้งหมดเหล่านี้และทำหนังสือ อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในสิ่งเหล่านี้ที่จะหลงเหลืออยู่ เป็นสิ่งที่ชั่วคราว พ่อไม่ได้ท่องสวดก็ตะใดๆ เวลานั้นพ่อกำลังอธิบายทุกสิ่งเช่นเดียวกับที่ท่านเคยอธิบายในวงจรก่อนหน้านี้ พระเวทย์และคัมภีร์ ฯลฯ ทั้งหมดเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นในภายหลัง ทั้งหมดเหล่านั้นจะถูกเผาไหม้เมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้น ไม่มีหนังสือศาสนาในยุคทองและยุคเงิน หนังสือเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีหลายสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในหนทางของความ

เลื่อมใสศรัทธา พวกเขาสร้างหุ่นจำลองของราวัน เนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถอธิบายอะไรได้ พ่ออธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงสร้างหุ่นจำลองเหล่านี้ทุกปีและเผาพวกมัน ราวันเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นศัตรูของทุกคนในลักษณะใด พวกเขาคิดว่าบางทีราวันเป็นศัตรูของพวกเขาเพราะเขาลักพาตัวสีดาไป หากเขาลักพาตัวสีดาของรามไปเขาก็จะเป็นโจรที่ยิ่งใหญ่ ชาลัคตัวเธอไปเมื่อไหร่? ลูกจะพูดว่า “ในตอนเริ่มต้นของยุคเงินหรือตอนปลายยุคเงิน? ลูกต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เธอสามารถถูกลักพาตัวไปได้ไหม? สีดาของรามคนไหนที่ถูกลักพาไป? มีอาณาจักรของรามและสีดาหรือไม่? มีเพียงรามและสีดาเดียวหรือไม่? นี่เป็นเหมือนเรื่องราวในคัมภีร์! ลูกต้องคิดว่าเป็นสีดาคนไหน มีสีบสองรามและสีดา ดังนั้นสีดาคนไหนที่ถูกลักพาตัว จะต้องเป็นสีดาในช่วงตอนท้าย ลูกพูดเกี่ยวกับการลักพาตัวสีดาของราม ไม่สามารถมีอาณาจักรเดียวภายในอาณาจักรปกครองสูงสุดของรามเท่านั้น จะต้องมีราชวงศ์ นั่น ดังนั้นสีดาลำดับที่เท่าใดที่ถูกลักพาตัวไป? เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ต้องเข้าใจเป็นอย่างดี ลูกๆสามารถอธิบายแก่ใครก็ตามเกี่ยวกับความลับเหล่านี้ทั้งหมดด้วยความเยือกเย็นมาก พ่ออธิบายว่าผู้คนกลับมาไม่มีความสุขอย่างมากในขณะที่ลัมลูกคลุกคลานไปตามหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อพวกเขาอยู่ในความทุกข์สุด ๆ พวกเขาเรียกร้องเรียกหา: บาบานานั่นออกไปจากความทุกข์นี้ด้วย! ราวันไม่ใช่สิ่งที่มึนงง ถ้าเขาเป็นบางสิ่ง ทำไมลูกจึงฆ่าราชาของลูกทุกปี? ราวันต้องมีภรรยาด้วย พวกเขาแสดง มาโดตรี เป็นภรรยาของเขา ลูกเคยเห็นใครที่ทำหุ่นของมาโดตรีแล้วเผาไหม้หรือไม่? ดังนั้นพ่อมาที่นี่และอธิบาย: ทั้งหมดนั้นคือมายาที่ไม่จริงและร่างกายก็ไม่จริง เวลานั้นลูกกำลังนั่งที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ที่ไม่จริงเป็นเทพที่แท้จริง มีความแตกต่างอย่างมาก! ที่นั่นลูกจะพูดสัจจะเสมอ นั่นคือดินแดนแห่งสัจจะ ในขณะที่นี่คือดินแดนแห่งความหลอกลวงซึ่งทุกสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่ไม่จริง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเองของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. ไตร่ตรองการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ที่พ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้สอนลูกทุกวัน ลูกต้องสอนผู้อื่นในสิ่งที่ลูกศึกษา
2. เข้าใจอย่างชัดเจนมากกว่าละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้เคลื่อนไหวไปอย่างไร และเป็นละครที่มหัศจรรย์และถูกกำหนดไว้แล้วที่คงอยู่ตลอดไปอย่างไร และแล้วอธิบายถึงนัยสำคัญของสิ่งนี้แก่ผู้อื่น

**พร:**            **พร:** ขอให้ลูกสร้างสมดารณา(dharna) ของความบริสุทธิ์และสันสการ์ของศาสนาเดียวและกลายเป็นจักรพรรดิที่มีพลัง  
ศาสนา (ธรรมะ) นั่นคือดารณาของอำนาจในการปกครองตนเองของลูกคือความบริสุทธิ์ ศาสนาเดียวหมายถึงดารณาเดียว อย่าให้มีความไม่บริสุทธิ์ใดๆ นั่นคือศาสนาอื่นใดแม้กระทั่งในความคิดหรือความฝันของลูก เพราะที่ใดมีความบริสุทธิ์ ที่นั่นไม่สามารถมีชื่อหรือรอรอยของความไม่บริสุทธิ์ใดๆ นั่นคือไม่มีสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์หรือเป็นบาป ผู้ที่เต็มเต็มตนเองด้วยสันสการ์ของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เช่นนั้นกลายเป็นจักรพรรดิที่มีพลัง โลกในอนาคตถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของสันสการ์ที่สูงส่งที่ลูกสร้างสมในเวลาปัจจุบัน สันสการ์ที่ลูกสร้างสมอยู่ในเวลานี้เป็นรากฐานของโลกในอนาคต

**คติพจน์:**        ผู้ที่มีความรักที่แท้จริงต่อพระเจ้าผู้เดียวกลายเป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะ

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***